



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ โทร ๐-๔๕๘๑-๔๖๒๔ โทรสาร ๐-๔๕๘๑-๔๖๔๑

ที่ กษ ๐๘๑๑.๑๑/๔๔๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ด้วยดิฉัน นางสาวรดา สมคณะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตรการบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอสรุปบทเรียนการฝึกอบรมโครงการฯดังกล่าวดังนี้

กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (LDD Zoning II) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบให้สามารถทำงานได้สะดวก ซึ่งเวอร์ชัน ๑ ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ได้มาลองปฏิบัติงานและพบปัญหา และได้นำไปปรับแก้ฟังก์ชัน Redline ให้สามารถแก้ไขรูปแปลงได้โดยการตัดการเจาะ และการวาดแปลงโดยอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการข้อมูล LDD Zoning ให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้ถูกต้อง และเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การใช้ที่ดินผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากการที่ข้าพเจ้าฯ ได้เข้ารับการอบรมโครงการฯ/หลักสูตรดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าฯ สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถให้ประโยชน์จากการใช้จากกรณีวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ การค้นหา และการรายงานข้อมูลของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำขึ้น ซึ่งโปรแกรมสามารถค้นหาพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม S๓ และ N ของพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและภารกิจกรมฯ สามารถวิเคราะห์พื้นที่ความเหมาะสมการปลูกพืชในพื้นที่และบอกพืชเศรษฐกิจทดแทนที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ได้ สามารถค้นหาเป้าหมายเร่งด่วนที่กรมฯ กำหนดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ N เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ใน Redline ซึ่งจะต้องนำมาปฏิบัติโดย การเข้าตรวจสอบพื้นที่ภาคสนามว่ามีมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ ขนาดของการปรับเปลี่ยนและนำข้อมูลดังกล่าวมานำเข้าและปรับแก้ใน Redline ซึ่งข้าพเจ้าฯ ได้ทำการทดสอบการใช้โปรแกรมแล้วเบื้องต้นแล้ว และได้ถ่ายทอดฯ เพื่อให้ดำเนินการโครงการฯและส่งข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเรียน สพข.๔ ต่อไป

๑  
เรียน ผอ. สพข.๔ ก.  
- เพื่อโปรดพิจารณา  
บันทึกเรียน สพข.๔ ต่อไป  
- รังนก ๒๐ ก.พ. ๖๒  
- เหมธอ.ตม.ภ.๑  
ก.ค.

(นางสาวรดา สมคณะ)  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ